



ที่ ชม ๐๐๒๓.๖/ ๕๕๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรียน ท้องถิ่นอำเภอแม่ริม

อ้างอิง หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓.๖/ว ๒๒๗๓๑ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้นทะเบียนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้แจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งได้แจ้งเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีผลการดำเนินการไม่ครบร้อยละ ๑๐๐ ให้จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้ครบถ้วน เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดรับรองข้อมูลเพื่อเตรียมรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก (VVB) ครั้งที่ ๓ ต่อไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ เพื่อตรวจนิเทศ ติดตามการดำเนินงานฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่ริม ในวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และขอเชิญท่านเข้าร่วมการนิเทศ ติดตามฯ พร้อมทั้งขอให้แจ้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แห่งละ ๓ คน เข้าร่วมการนิเทศ ติดตามฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทิพรวี รัตนรังสรรค์)  
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น  
และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๐๘